

สถาปนิกทักษิณ'60 บุกเกาะสมุย รุกตลาดก่อสร้าง

ภาคใต้



กรมการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงานสถาปนิกทักษิณ'60 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เพื่อนำเสนอผลงานความก้าวหน้าและสร้างการรับรู้ในศักยภาพของบรรดาสถาปนิกและงานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้อันโดดเด่นที่สร้างชื่อทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และยังเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับกลุ่มสถาปนิก ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งยังช่วยในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการจัดแสดงสินค้าและบริการทางวัสดุก่อสร้าง

โดยงานสถาปนิกทักษิณ'60 ครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด “กะทิ” เนื่องจาก “กะทิ” ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของมะพร้าว สินค้าเกษตรพื้นฐานของท้องถิ่นแต่ดั้งเดิม ได้ถ่ายทอดให้เห็นเรื่องราว ที่เดินทางผ่านกาลเวลาได้อย่างแนบเนียนและแยบยล สื่อความหมายของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน ผู้คน และธรรมชาติได้อย่างลงตัว ซึ่งสถาปนิก และสถาปัตยกรรม รวมทั้งชุมชน ผู้คน และธรรมชาติ ได้อยู่ร่วมกันด้วยความลงตัว ในความเป็นกะทิ ดังรูปแบบของการจัดงานที่ได้ตั้งไว้ “กะทิ” ในอีกความหมายหนึ่ง ยังหมายถึงการค้น-กลั่น-กรอง จากภาพรวมสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ เสมือนรูปแบบการทำงานของความเป็นสถาปนิก คือการรวบรวมเอาข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีรวมทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมผ่านกาลเวลาทั้งหมดมากมายเหล่านี้ มากลั่นกรองและประมวลผล จนได้ผลผลิตที่ตกผลึกแล้วเป็นผลงานสถาปัตยกรรม ออกไปรับใช้ชุมชนและสังคมในท้ายที่สุดนั่นเอง

กิจกรรมในงานสถาปนิกทักษิณ'60 ประกอบไปด้วย นิทรรศการสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะสมุย นิทรรศการภาพถ่ายสถาปัตยกรรม นิทรรศการผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกภูมิภาคทักษิณ การเสวนาทางวิชาการโดย NG SEK SAN ภูมิสถาปนิกชาวมาเลเซียที่มีผลงานโดดเด่นเรื่องการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาสถาบันต่างๆ รวมถึง “หมอบ้าน” บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบก่อสร้างและการซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น และด้วยเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ หลายพื้นที่ในหลายภาคส่วนมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมบูรณะอาคารบ้านเรือน จึงเป็นโอกาสอันดีของงานสถาปนิกทักษิณ'60 ในการร่วมเป็นพื้นที่กลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นสื่อกลางเพื่อคนในพื้นที่เข้าถึงผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง กรมการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการเสริมสร้าง สนับสนุนให้

วิชาชีพสถาปนิกและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเนื่องมีสัมพันธภาพที่ดี พัฒนาสังคมวิชาชีพให้เป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิชาชีพที่รังสรรค์ศิลปะสถาปัตยกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว กอปรกับการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการตอบโจทย์การส่งผ่านองค์ความรู้และศักยภาพวิชาชีพในภูมิภาค ให้สามารถขยายตัวใกล้เคียงหรือทัดเทียมสถาปนิกส่วนกลาง หรือระดับนานาชาติได้

พลาดไม่ได้กับนิทรรศการจัดแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรมภูมิภาคทักษิณสู่สาธารณชน และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ภายในงานสถาปนิกทักษิณ'60 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ติดตามความเคลื่อนไหวที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ <https://www.facebook.com/asataksin/>